

# Xuân hy vọng

Sau kỳ nghỉ tết, từ ngày mùng 6 tháng Giêng, tất cả nhà máy của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt mở cửa đón người lao động trở lại làm việc với tinh thần tập trung, thi đua sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao. Trong ngày đầu xuân, mỗi doanh nhân, doanh nghiệp đều có những ước vọng về một năm mới nhiều thành công.

**Ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Green i-Park**



Được sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình và huyện Thái Thụy, sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án, hơn 2 năm qua, Công ty Cổ phần Green i-Park đã huy động mọi nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái đáp ứng mọi nhu cầu các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước. Bên cạnh sự đồng hành của tỉnh, bằng uy tín và mối quan hệ của mình, chúng tôi đã nỗ lực xúc tiến đầu tư, đến nay đã có 14 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái, trong đó 5 dự án đã hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2024, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh thu hút dự án thứ cấp vào khu công nghiệp, đồng thời sẽ triển khai đầu tư dự án nhà ở cho công nhân và phục vụ chuyên gia làm việc trong khu

công nghiệp Liên Hà Thái. Từ việc đầu tư xây dựng hệ sinh thái cho khu công nghiệp đồng bộ, hấp dẫn, Green i-Park kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong thu hút các dự án thứ cấp cũng như tổng vốn đầu tư vào địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề)**



Năm 2024, Công ty Tân Đề đặt mục tiêu tăng trưởng sản xuất, kinh doanh từ 15 - 20% so với năm 2023. Để hoàn thành được mục tiêu đó, gần 17.000 cán bộ, người lao động ở 9 nhà máy của Công ty đều quyết tâm đoàn kết, thi đua sản xuất với năng suất, chất lượng cao ngay từ ngày khai xuân. Công ty cũng sẽ tiếp tục dành nguồn lực đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, cải tiến kỹ thuật, xây dựng quy trình sản xuất tối ưu năng suất, chất lượng, an toàn cho người lao động, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và giữ vững thị trường. Hiện

tại, Công ty Tân Đề đã ký đơn hàng sản xuất bảo đảm đủ việc làm cho người lao động tới tháng 8/2024 và ban lãnh đạo Công ty đang nỗ lực xúc tiến thương mại với hy vọng nguồn hàng sản xuất dồi dào cho cả năm.

**Bà Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng**



Năm 2023, doanh thu của Bảo Hưng đạt mức tăng trưởng kỷ lục (40%) so với năm 2022. Đây là kết quả của quá trình đầu tư hiện đại hóa máy móc, công nghệ sản xuất bánh kẹo, trong đó nhà máy số 2 mới đưa vào hoạt động có hệ thống dây chuyền công nghệ châu Âu, tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng. Hiện nay, ngoài chính phục vụ người tiêu dùng trong nước, các sản phẩm của Bảo Hưng đã xuất khẩu đi hơn 30 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Năm 2024, Công ty sẽ cho ra mắt một số dòng sản phẩm mới đặc sắc, chất lượng cao như bánh bông lan rau, củ, quả, bánh quy khoai tây... sẽ mang đến trải nghiệm đầy mới mẻ cho người tiêu dùng cũng như góp phần quan trọng giúp Bảo Hưng tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ.

**Ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu**



Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu mong muốn năm Giáp Thìn sẽ mang tới những điều may mắn, thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để tạo ra vận hội mới cho doanh nghiệp phát triển, bản thân Long Hầu đã xây dựng lộ trình đầu tư tạo nên móng vững chắc trong cả lĩnh vực sản xuất,

kinh doanh. Nhiều năm qua, chúng tôi đã đầu tư nâng cấp, đổi mới công nghệ, máy móc, đồng thời tập trung nghiên cứu làm ra các sản phẩm gốm sứ đa dạng về mẫu mã, tinh xảo về kiểu cách, chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty cũng chú trọng công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường xuất khẩu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và gia tăng doanh thu. Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hầu tin tưởng với sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, sự đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời của cấp ủy, chính quyền tỉnh và huyện Tiền Hải, thị trường bất động sản sẽ phục hồi tạo thuận lợi cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung, ngành hàng gốm sứ nói riêng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

**Ông Nguyễn Mạnh Duân, Giám đốc Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lan Phú**



Trong tháng 1 và đầu tháng 2/2024, thị trường mặt hàng da giày, bảo hộ lao động trong nước và quốc tế có những tín hiệu phát triển lạc quan. Đón bắt cơ hội đó, chúng tôi đón sức vào sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và các đơn hàng xuất khẩu. Hệ thống nhà xưởng, máy móc sản xuất, môi trường, chế độ an sinh xã hội của Công ty đều đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của Mỹ và châu Âu chính là điều kiện cơ bản để chúng tôi tự tin đi xúc tiến thương mại, tìm kiếm, phát triển thị trường. Với sự khởi đầu thuận lợi, chúng tôi tin tưởng và mong năm Giáp Thìn 2024 cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình, trong đó có Công ty TNHH Bảo hộ lao động Lan Phú sẽ đạt được nhiều kết quả đáng mừng, phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

KHÁC ĐUẬN

## NGÀNH THUẾ THÀNH PHỐ

# Nỗ lực thu ngân sách ngay từ đầu năm

Ngay từ đầu năm 2024, ngành thuế thành phố Thái Bình đã tập trung cao, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ để bảo đảm hoàn thành vượt mức dự toán được giao.



Cán bộ ngành thuế thành phố giải quyết thủ tục hành chính.

Cơ cấu dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tiếp tục tăng so với dự toán năm 2023; tổng dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2024 gần 3.220 tỷ đồng, bằng 101,3% so với dự toán năm 2023; trong đó, phần giao cho Chi cục Thuế thu tại địa bàn thành phố gần 1.055 tỷ đồng, nếu trừ tiền sử dụng đất thì dự toán thu thuế, phí trên 460 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư cho biết: Để hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán thu NSNN được giao, ngay từ cuối năm 2023 và tháng đầu năm 2024, Chi cục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng thu các loại thuế phát sinh trong quý I và dịp tết Nguyên đán như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại phí liên quan đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thực hiện tốt quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế, kế toán thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế. Tiếp tục

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế, trước mắt là các chính sách, pháp luật liên quan đến việc triển khai các nhiệm vụ thu đầu năm nhằm giúp người nộp thuế nắm bắt kịp thời chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế và giám sát việc thực thi pháp luật của công chức thuế. Năm 2024, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu ngân sách. Chi cục đã tiến hành rà soát, phân loại chính xác các khoản nợ thuế, nguyên nhân nợ thuế của từng doanh nghiệp, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ kiểm tra thuế ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng khâu phân tích hồ sơ khai thuế để kiểm tra có trọng điểm theo cơ chế rủi ro, xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có nghi vấn. Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp, chính sách về gia hạn, miễn, giảm thuế, tiền thuế đất

thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trước dự báo nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, giải pháp này sẽ tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế, nuôi dưỡng, tạo nguồn thu cho NSNN. Nhờ đó, ngay trong tháng 1/2024, Chi cục đã thu được 56 tỷ đồng, trong đó thu ngoài quốc doanh tăng 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Những năm qua, công tác quản lý thu NSNN ở phường Đề Thám được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả. Thu NSNN hàng năm luôn hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Năm 2023, tổng thu ngân sách ước thực hiện trên 7,7 tỷ đồng, tăng 14,8% so với kế hoạch. Bà Bùi Thị Hương, Chủ tịch UBND phường Đề Thám cho biết: Để hoàn thành dự toán giao năm 2024, ngay từ những tháng đầu năm, UBND phường đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách; tích cực tuyên truyền, vận động

các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. UBND phường, Hội đồng từ vấn thuế triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường công tác quản lý các nguồn thu, thu thuế xây dựng cơ bản từ nhân, rà soát chặt chẽ các hồ sơ, hồ sơ kinh doanh để đưa vào quản lý thuế. Bà Bùi Thị Thu, chủ hộ kinh doanh hoa tươi trên đường Lê Quý Đôn chia sẻ: Kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cửa hàng nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm vượt qua và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Trong đó, các cán bộ thuế đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng tôi trong việc kê khai sổ sách kế toán, chứng từ, đặc biệt là về hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách, Chi cục Thuế khu vực thành phố Thái Bình - Vũ Thư sẽ tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính và nộp thuế. Cải cách, hiện đại hóa ngành thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính; triển khai quyết liệt việc quản lý thuế trên nền tảng thuế điện tử, bản đồ số hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đôn đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng; đẩy mạnh các giải pháp quản lý hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

MINH NGUYỆT

Ngày đầu xuân Giáp Thìn về bến cá Tân Sơn (thôn Quang Lang, xã Thụy Hải) dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dân đang chuẩn bị trang thiết bị và ngư cụ để ra khơi. Tiếng máy xay đá, tiếng cười nói xen lẫn lời chúc mừng năm mới bà con dành cho nhau khiến không khí của những ngày đầu xuân thêm phần vui tươi, phấn khởi. Thoảng trong lời chúc đều có câu "thuyền về đầy ắp", "trúng đậm, thắng lớn"...

Vừa kiểm tra lại lá cờ Tổ quốc trên nóc tàu TB 90078TS, ông Tạ Duy Tú chia sẻ: Chuyển đi biển cuối năm vừa rồi tôi thu lãi khoảng 50 triệu đồng chưa tính chi phí khấu hao phương tiện nên có tiền sơn, sửa tàu khang trang hơn. Dù đang trong những ngày hội đầu xuân của làng biển nhưng có mừng 8 tháng Giêng là tàu nhà tôi ra khơi "xông biển". Tàu có công suất 350CV, tôi đã chuẩn bị 800 lít dầu, 5 tạ đá, các nhu yếu phẩm khác như lương thực, nước uống... Tôi dự định sẽ ra khơi khoảng 24 giờ đến 36 giờ. Năm nay đầu xuân thời tiết thuận lợi, tôi mong chuyển đi sẽ thuận lợi. Trước khi ra khơi, chúng tôi được lực lượng chức năng tuyên truyền và thực hiện ký cam kết đánh bắt đúng quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, tàu của chúng tôi đã trang bị đầy đủ thiết bị giám sát hành trình, nhật ký khai thác... Với khí thế đầu xuân, tôi hy vọng một năm đánh bắt bội thu, mang lại thu nhập cao. Cách tàu ông Tú neo đậu không xa, ông Nguyễn Xuân Dũng đang thúc giục nhân công xếp lưới, vận chuyển đi xuống tàu để

# Ngư dân Thái Thụy sẵn sàng ra khơi đầu xuân

Ngay sau những ngày nghỉ tết, ngư dân huyện Thái Thụy sẵn sàng hành trình vươn khơi bám biển với tâm thế phấn khởi và mong ước một năm thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang.

Thời điểm này, cùng với người dân xã Thụy Hải, bà con các xã ven biển như Thái Thượng, Thái Đô, Thụy Trường, thị trấn Diêm Điền... cũng đang tất bật chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho chuyến ra khơi mang theo kỳ vọng về một năm mới tôm, cá đầy khoang. Tại bến cá Thụy Tân (xã An Tân), không khí rất nhộn nhịp, ngư dân đang tất bật chuẩn bị dụng cụ, lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến ra khơi đầu năm. Hơn 30 năm đi biển, ông Lưu Văn Khánh, thôn Tân Cường, xã An Tân chọn ngày mùng 6 tháng Giêng khai xuân đón "lộc biển" đầu năm. Ông tâm sự: Năm mới, ngoài mong biển yên, sóng lặng, đánh bắt được nhiều hải sản, điều mà tôi cũng như các ngư dân khác mong mỏi nhất là giá hải sản ổn định để các chuyến ra khơi đều có lãi.

Huyện Thái Thụy hiện có 257 tàu cá có chiều dài trên 6m và dưới 15m; 159 tàu cá trên 15m; 48 tàu dưới 6m do UBND xã quản lý. Theo thống kê, 464 phương tiện đánh bắt thủy hải sản có đủ điều kiện ra khơi. Trung tá Hoàng Minh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng

của khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Từ ngày mùng 1 tết đến ngày mùng 6 tháng Giêng có một số tàu đã ra khơi đầu năm mới, còn trên 98% tàu sẽ lần lượt ra khơi trong tháng Giêng. Bà con ra khơi nhiều vào khoảng ngày 15 tháng Giêng nên cán bộ, chiến sĩ linh hoạt trong kiểm tra các thủ tục hành chính, ngư lưới cụ, biển đăng ký, thuyền viên... để tạo điều kiện cho các tàu kịp giờ xuống biển. Đầu xuân, tất cả các phương tiện ra khơi đều thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính, khai báo với cơ quan chức năng về hành trình, điểm đến... Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản... Trong quá trình xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ kết hợp tuyên truyền, giáo dục để người dân thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Từ đó giúp bà con chủ động nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật và ý thức cao hơn trong khai thác, bảo vệ môi trường biển.

NGUYỄN THẨM



Người dân đang chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đầu xuân.